

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.

☎ : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 ☎ : +66 (0) 2384-2330

✉ : center@siamsteel.com 🌐 : www.siamsteel.com, www.siamsteelgroup.com

ที่ สยาม 003/2563

30 มกราคม 2563

เรื่อง การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม(บริษัท สยามโคมะระสตีล จำกัด)
และ การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย(บริษัท สยามโคมะระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติม
ในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม และ จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ 1 : ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม(บริษัท สยามโคมะระสตีล จำกัด ; SOC)

วันที่เกิดรายการ มกราคม 2563

ผู้ขาย Metal One Corporation

สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนลงทุนเพิ่มเติม หลังลงทุนเพิ่มเติม
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ใน SOC บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ใน SOC

มูลค่าการลงทุนเพิ่มเติม 33.9 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการลงทุนเพิ่มเติม ดำเนินตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ของบริษัท

ประโยชน์ที่จะได้รับ ขยายตลาดส่งออกลูกค้ายูนิปุ่น และเพิ่มธุรกิจเป็นศูนย์จัดซื้อส่วนกลางของ Okamura
สำหรับตลาดเอเซีย

รายการที่ 2 : จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย(บริษัท สยามโคมะระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ; SOI)

วันที่เกิดรายการ มกราคม 2563

ผู้ซื้อ Bangkok MUFG Limited

สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการจำหน่ายไป หลังการจำหน่ายไป
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ใน SOI บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 ใน SOI

มูลค่าการจำหน่ายไป 6.2 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการจำหน่ายไป ดำเนินตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ของบริษัท

ประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินให้ SOI ในการขยายธุรกิจรวมทั้งการขยายตลาด

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ.2547 เนื่องจาก
คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่ได้ค่าสูงสุดต่ำกว่าร้อยละ 15

นอกจากนั้น รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 เนื่องจาก
เป็นการทำรายการเกี่ยวกับบุคคล/นิติบุคคล ซึ่งมีไม่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ตาม รายการที่ 1 เป็นการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัทรวม ซึ่งเป็นผลให้บริษัทร่วมนั้น
เปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ รายการที่ 2 เป็นการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทย่อยนั้นเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทร่วมของบริษัท บริษัทจดทะเบียนจึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


.....
(นายสุรพล คุณานันท์กุล)

กรรมการ